



# จดหมายข่าว อบต. มหาสารคาม

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาสารคาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครปฐม โทร ๐๓๔-๙๙๐๒๖๐

<http://www.mahasawat.go.th>

สวัสดิ์คะพี่น้องชาวตำบลมหาสารคาม พบกับจดหมายข่าวฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสารคามอีกครั้ง

และสำหรับฉบับนี้ มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลมหาสารคามทราบถึง **การเผาในที่โล่ง** สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่ชนบทและเขตเมือง เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทำให้อากาศปนเปื้อนด้วยฝุ่นและก๊าซต่างๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ การเผาในที่โล่งยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นด้วย โดยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อากาศร้อนขึ้น และเกิดภาวะแห้งแล้ง และยังส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ได้แก่ **ผลกระทบต่อด้านสุขภาพ** ทำให้รู้สึกระคายเคืองหรือแสบตา ระบบทางเดินหายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะกับผู้ที่เปราะบางหรือมีโรคหอบหืด มีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ในอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กยังพบสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ประเภทพีเอเอช (PAH) หรือพาร์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิด **ผลกระทบต่อด้านสังคม** เกิดปัญหาการร้องเรียนและร้องทุกข์เรื่องการเผา รวมทั้งการแจ้งความดำเนินคดีกันบ่อยครั้ง **ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ** ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ธุรกิจการท่องเที่ยวตกต่ำลง นอกจากนี้ยังมี **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ** ทำให้บดบังทัศนวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนและอากาศยาน กระทบระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมเสื่อมถอย และเกิดการสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์จากการเผา

**ในส่วนของภาคประชาชน** ควรตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง และมีส่วนร่วมด้วยการไม่เผาหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช เผาทำลายขยะในชุมชน หรือเผาเศษไม้และขยะริมทาง เพราะเป็นการปล่อยสารมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และอย่าลืมว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมดูแลป้องกันมิให้เกิดการเผาในที่โล่งรวมทั้งมีบทกำหนดโทษต่อผู้ฝ่าฝืนอีกด้วย



ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสารคาม